



ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๕๖๖



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอเรื่อง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

การนำเสนอโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอคณะกรรมการ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะกรรมการมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำเสนอแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชนต่อคณะกรรมการโดยเร็ว ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. สำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ มอบให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ ออกเป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ สุริวุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยอุดหนุนค่าสมัครระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)

กลุ่มที่ ๒ ภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมใช้ เพื่อคนไทยทุกคน (ดาวเทียม THEOS-2)

กลุ่มที่ ๓ อว. อคาเดมี สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ โดยแพลตฟอร์มการเรียนรู้

Thai MOOC และ STEMPlus เพื่อ Upskill/Reskill

กล่องที่ ๔ MHESI APP เช่น โอเพนไทยจีพีที, Traffy Fondue และ A-MED Care Pharma
 กล่องที่ ๕ อว. เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ด้วยพิพิธภัณฑสถานและกิจกรรมพิเศษ เช่น Space
 Inspirium, ห้อง Lab แสงซินโครตรอน, พิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า และ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
 กล่องที่ ๖ MHESI E-BOOK เช่น E-BOOK เทิด ด้วย ทำ, มหาวิทยาลัยในจุดเปลี่ยน
 กล่องที่ ๗ นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสังคม เช่น ระบบ DustBoy
 กล่องที่ ๘ บริการตรวจวัด – สอบเทียบ โดยมีการลดค่าบริการ
 กล่องที่ ๙ บริการจุดพักรถ ตรวจเช็คสภาพรถฟรี เพื่อการขับขี่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ
 สถานีวิจัยลำตะคอง และจุดชมทุ่งดอกคอสมอส

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
 นวัตกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยในช่วง
 เทศกาลปีใหม่ ด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างโอกาสทาง
 การศึกษาและการพัฒนากำลังคน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ไม่มี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอคณะรัฐมนตรี
 เพื่อทราบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pr@mhesi.go.th